

ไลบีเรียและสหภาพยุโรปตระหนักถึงความคืบหน้าและตกลงที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานตามข้อตกลง VPA

การประชุม JIC (Joint Implementation Committee) ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน FLEGT VPA ระดับประเทศระหว่างประเทศไลบีเรียและสหภาพยุโรป ณ เมือง มอนโรเวีย ประเทศไลบีเรีย ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ประเด็นระหว่างการประชุมประกอบด้วยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ การพัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Liber Trace ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการควบคุมห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไลบีเรีย อีกด้วย

JIC เห็นว่าไลบีเรียมีการกระบวนกรการดำเนินงานสำคัญๆเกิดขึ้นมากมายในปี 2016 แต่กลับพบว่าพื้นที่ที่ดำเนินงานนั้นไม่ได้อยู่ตามรอยทางที่วางไว้ ในขณะที่โครงสร้างต่างๆที่จำเป็นได้มีการเตรียมพร้อมไว้สำหรับการดำเนินงานด้าน VPA ขึ้นต่อไป ดังตัวอย่างเช่น มีการวางแผนตามโครงสร้างหลักที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการได้ปฏิบัติตาม

ภายใต้ข้อตกลง VPA นั้น ประเทศไลบีเรียได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และจะส่งออกเฉพาะสินค้าไม้ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรือสินค้าที่ได้รับการรับรองจากพลีทที่ไปยังตลาดสหภาพยุโรปเท่านั้น สำหรับสหภาพยุโรปได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอนุญาตการนำเข้าไม้ที่มีใบอนุญาตพลีทที่จากประเทศไลบีเรียมายังตลาดสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติม

ที่ประชุม JIC มีการบันทึกไว้ว่า การทำข้อตกลง VPA จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณจากภาคส่วนป่าไม้ และองค์กรพัฒนาด้านการป่าไม้ (FDA) ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณและจัดสรรเพื่อดำเนินการเรื่อง FLEGT ไว้แล้ว นอกจากนี้สหภาพยุโรปและ FDA เห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลไลบีเรียมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามข้อตกลง VPA รวมถึงหาช่องทางด้านทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสู่หน่วยงานของ FDA และภาคส่วนป่าไม้

ผู้แทนชาวไลบีเรียในการประชุม JIC เน้นย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ การจัดอบรม และหน่วยงานในการพัฒนาด้านการป่าไม้ จากนานาชาติมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ

ไลบีเรียและสหภาพยุโรปตระหนักถึงความคืบหน้าและตกลงที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานตามข้อตกลง VPA

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ไลบีเรียมีเสถียรภาพในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการออกใบอนุญาตเฟลิกทีในการส่งออก อีกทั้งยังเกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและได้รับรายได้จากทรัพยากรไม้และอื่นๆ รวมถึงเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

“VPA เป็น กลไกอย่างหนึ่งสำหรับประเทศไลบีเรียในการเพิ่มพูนรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้สร้างรายได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศ พวกเรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ได้กลายเป็นช่องทางหนึ่งในโครงการของป่าชุมชน เราสนับสนุนให้รัฐบาลยังคงส่งเสริมทั้งทางด้านการเมืองและการสนับสนุนงบประมาณต่อโครงการดังกล่าว” นาย Tiina Intelmann ทูตสหภาพยุโรปประจำไลบีเรียกล่าว

สำหรับรายละเอียดอื่นๆของการหารือในการประชุม JIC สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ FDA การประชุม JIC ครั้งต่อไปจะถูกจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2560 ณ เมือง มอนโรเวีย

ที่มา : <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/liberia-and-eu-recognise-progress-and-agree-to-strengthen-vpa-implementation/05-10-2016/46>